

IN MEMORY : ในความทรงจำ

ในความทรงจำ



หัวใจของเราทุกคนถูกฉีกขาดจากข่าวการฆาตกรรมสามวัยรุ่นหนุ่ม เอย์ล, กิลอาด และนาฟทาลี โดยผู้ก่อการร้ายกลุ่มฮามาน ตลอดสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งผู้ที่เคร่งศาสนา และผู้ไม่เอาศาสนาต่างร่วมใจในการอธิษฐานวิงวอนด้วยการอ่านบทเพลงสดุดีโดยทั่วกัน การภาวนาพระคำนี้ได้ถูกเขียนไว้เป็นบทท่องจำของศาสนายูดาย และเป็นความหวังใจของกลุ่มเมสเซีย นิคของเราเช่นกัน

บารุค ฮาบา



โดย อาเชอร์ อินเทรเตอร์

มีวลีสั้นๆใน สดุดี 118:16 ที่ได้เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของทั้งในโลกของชาวยิว และคริสเตียน วลีนี้ในภาษาฮีบรูคือ חבך חבא , บารุค ฮาบา, "สาธุการแด่พระองค์ผู้ซึ่งเสด็จมา.."

พระเยซูและเหล่าสาวกได้พูดถึง "บารุค ฮาบา" ถึงสองครั้ง ครั้งหนึ่งขณะการเดินทางเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระองค์ (มัทธิว 21:9) และอีกครั้งในตอนท้ายของการตอบโต้กับเหล่าผู้นำศาสนาอย่างยียาว (มัทธิว 33:39)

การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซู พระองค์ได้ทรงบนหลังลาตัวหนึ่ง เป็นไปตามคำทำนายใน เศคาริยาห์ 9:9 เหล่าสาวกของพระองค์ตั้งขบวนแถวบนถนนขณะพระองค์ทรงหลังลาผ่าน การประกาศนี้เป็นการเชื่อเชิญที่ยังไม่สมบูรณ์ ณ ขณะนั้น คือการประกาศว่าสำหรับพระองค์ผู้ทรงเสด็จเข้ามาในฐานะกษัตริย์ พระเมสสิยาห์ในกรุงเยรูซาเล็ม

(มธ.21:9) ฝ่ายฝูงชนซึ่งเดินไปข้างหน้ากับผู้ที่ตามมาข้างหลังก็พร้อมกันโห่ร้องว่า "โฮซันนาแก่ราชโอรสของดาวิด ขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงพระเจริญ โฮซันนา" ในที่สุด

ครั้งที่สองที่มีการใช้คำว่า "บารุค ฮาบา" คือการพยากรณ์ของพระเยซูถึงการถูกทำลายของกรุงเยรูซาเล็ม และอนาคตของกรุงนี้ที่จะถูกสร้างขึ้นใหม่ ครั้งนี้พระเยซูได้ตำหนิเหล่าฟาริสีเพราะเขาได้ปฏิเสธพระองค์ และพระองค์ยังประทานพระสัญญาว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเมื่อประชาชนจะร้องออกมาว่า "บารุค ฮาบา"

(มธ.23:37-39) โอ เยรูซาเล็ม....บ้านเมืองของเจ้าจะถูกละทิ้งให้รกร้างแก่เจ้า...เจ้าจะไม่เห็นเราอีกจนกว่าเจ้าจะกล่าวว่า 'ขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ'"

ถ้อยคำที่เขาเข้าใจกันผิด

ท่ามกลางชาวยิวร่วมสมัย วลีนี้เป็นที่โด่งดังในช่วงปี 1990 โดย ลูบาวิทเซอร์ ฮัสซิดิม (Lubavitcher Hassidim) ที่เขาได้ประกาศว่ามีนาคิม ชเนียร์ซัน (Menachem Schneerson) รับไบของพวกเขาเป็นพระเมสสิยาห์ เขาได้เสียชีวิตลงเมื่อเดือนมิถุนายน 1994 (ครบรอบ 20 ปีเมื่อเดือนที่แล้ว) สาวกของเขาได้นำภาพโปสเตอร์รูปเขาติดทั่วกรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับถ้อยคำที่ว่า ขอสาธุการพระองค์ผู้ทรงเสด็จมา กษัตริย์พระเมสสิยาห์ เขายก สดุดี 118 ขึ้นมาอ้างถึงพระเมสสิยาห์เช่นเดียวกับที่เราได้เข้าใจกันในพระกิตติคุณ (ยกเว้นเรื่องของ "ตัวแทนผู้สมัค" ในการเป็นเมสสิยาห์) ยิวผู้เคร่งศาสนาอ่านสดุดีตลอดช่วงวันเทศกาลทางศาสนา คนอิสราเอลจะอ่านบทเพลงสดุดีในช่วงเวลาที่ยากลำบาก และมีความต้องการพิเศษ ด้วยเหตุนี้ การอ่านสดุดี 118 ในที่สาธารณะอาจเป็นภาพที่เล็งถึงวิกฤตการณ์ที่จะเกิดขึ้นแก่ชนชาตินี้ในอนาคตก็ได้(มธ.21:42) พระเยซูตรัสแก่พวกเขาว่า "พวกท่านไม่เคยอ่านพระคัมภีร์หรือที่ว่า" 'ศิลาซึ่งช่างก่อได้ทิ้งแล้ว บัดนี้กลับกลายเป็นศิลามุมอก องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำการนี้ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ในสายตาของเรา'

สดุดี 118 สั่งว่าผู้ใดที่ได้รับการต้อนรับการเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มในฐานะพระเมสสิยาห์จะเป็นเหมือนศิลาที่ในตอนแรกถูก"ช่างก่อ" (นักศาสนศาสตร์ และผู้นำทางการเมือง) ได้ปฏิเสธเสีย - ปฏิเสธในตอนแรกและต้อนรับในตอนหลัง

การเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเติมเต็มให้คำพยากรณ์สมบุรณ์ และวันนั้นจะมาถึง วันที่พระองค์จะเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่ง และนี่เหมือนจะเป็นช่วงเวลาที่มิแวนโน้มน่าประชาชนชาติจะอยู่ในช่วงวิกฤต และในวันสำคัญทางศาสนาที่มีการอ่านสดุดีโดยทั่วกัน และทุกคนจะร้องออกมาว่า บารุค ฮาบา

ยาดาชโมนา



โดย อยาเลท โรเนน, เลขานุการบริหาร

เมื่อสองปีก่อนคิบบุทซ์ของเราประสบความพ่ายแพ้หลังจากที่ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายจากคู่เลสเบียน เนื่องจากไม่อนุญาตให้พวกเขาจัด "พิธีแต่งงาน" ในที่ดินของเรา และเมื่อไม่นานมานี้การยื่นอุทธรณ์ของเราได้รับการปฏิเสธ ตั้งแต่นั้นมาเราถูกโจมตีผ่านสื่อสมัยใหม่อย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นทาง อีเมล, อินเทอร์เน็ต, Ynet, Mako และ โซเชียลเน็ตเวิร์ค

กลุ่มรักร่วมเพศ และเลสเบียนอื่นๆ กำลังพยายามเรียกร้องที่จะจัดงานที่นี่ ซึ่งมีผลบังคับให้เราปิดสถานที่และต้องเลิกจ้างพนักงานในที่สุด เราเริ่มเข้าใจอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าเรียกเราให้ชำระสถานที่ อย่างหมดจดเพื่อใช้ด้านศาสนาอย่างแท้จริง ซึ่งจะเปลี่ยนสถานะด้านกฎหมาย ในการปฏิเสธการจัดงานของกลุ่มรักร่วมเพศและ เลสเบียนได้โดยปริยาย เราได้ล้มเลิกที่จะทำสิ่งนี้ในอดีต เพราะเรามัวแต่เพลิดเพลินไปกับการเปิดให้สาธารณะชนเข้ามาใช้ และมีเสรีภาพในการหาทุนในฐานะองค์กรผู้ไม่แสวงผลกำไร

ส่วนที่หน้าสนใจที่เตือนใจเราคือว่าเราได้รับการติดต่อจากองค์กรศาสนาชาวออร์ทอด็อกซ์ยิว แม้ว่าจะไม่เห็นด้วยกับเราทางความเชื่อในพระเยซู แต่พวกเขายังสนับสนุนเราในการต่อต้านการโจมตีจากกลุ่มรักร่วมเพศ และเลสเบี้ยน รับบิโบนหนึ่งได้บอกผมว่า "เรารู้ว่าพวกเขาโจมตีพวกคุณในเวลานี้ และต่อไปก็เป็นพวกเราที่พวกเขาจะโจมตีต่อไป ดังนั้นเราต้องการยื่นเคียงข้างคุณ"

ชาวมุสลิมหัวรุนแรง



ในวิดีโอสั้นนี้ บริกกริท กาเบรียล ได้ตอบคำถามที่ถามโดย นักศึกษาวิทยาลัยชาวมุสลิม ผู้ให้ความสนใจเรื่องมุสลิมระดับกลางๆ บริกกริทตอบว่า ในขณะที่ 80% ของชาวมุสลิมไม่ใช่เป็นพวกหัวรุนแรง แต่ 20% ที่เหลือซึ่งเป็นชาวมุสลิมหัวรุนแรงนั้นก็มากเพียงพอที่จะเข่นฆ่าและสังหารหมู่ คนส่วนใหญ่ที่รักสันตินั้นไม่เกี่ยวข้องด้วยเลย! **ชมวิดีโอ** <http://www.mrctv.org/videos/heritage-foundation-panelist-radical-islam>

อัพเดทจากบ้านนีทาเอล



โดย ราเชล และ กิลาด นีทาเอล

ที่ผ่านมานั้น เราได้เป็นเจ้าของภาพเลี้ยงอาหารเย็นวันชาบัทแก่เพื่อนบางคน หนึ่งในพวกเขา (เอช, ครุสออนดนตรี) เชิญเรามางานเทศกาลดนตรีที่เธอเป็นเจ้าของที่โรงเรียนของเธอ เรามีความสุขกับเทศกาลและได้พบกับพ่อแม่ของเธอที่นั่น หลังจากนั้นไม่นานนี้เราไปเยือนพวกเขาอีกครั้งในช่วงชาวุโอต์

คุณพ่อได้ถามพวกเราว่า "ผู้เชื่อเมสเซียนิคนั้นอธิษฐานอย่างไร และเขาทำอะไรบ้าง?" ฉันทธิบายว่าเราเป็นชาวยิวที่กลับไปที่รากของศาสนายิวใน Tanakh (คัมภีร์ไบเบิลฮีบรู) "และ mitzvot (บัญญัติ) และชาบัทล่ะ?" ฉันทบอกว่าเรารักษาพระบัญญัติตามทีนาค(Tenach) ตามที่อธิบายไว้โดยผู้เผยพระวจนะเยเรมีห์ (31:31, 33): "เราจะทำพันธสัญญาใหม่กับคนอิสราเอลและคนยูดาห์ ... และเราจะเขียน โทราห์(บัญญัติ)ของเราในหัวใจของพวกเขา."

ผู้เป็นพี่ชาย (ที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมเข้าอยู่ในเยชิวาร์ออร์ทอดอกซ์) ถามว่า "คุณสรุปได้อย่างไรว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์?" ณ จุดนี้เขาเริ่มบันทึกการสนทนาของเรา ขณะเดียวกันฉันได้ชี้ให้เห็นถึงการพยากรณ์จากพระคัมภีร์ การสนทนาของเราดำเนินต่อเนื่องเป็นเวลาสามชั่วโมง กรุณาอธิษฐานต่อเนืองสำหรับเราในขณะที่เราแบ่งปันพระกิตติคุณกับพี่น้องชาวอิสราเอล